

CG & CSR Day ปี 2557 “NC อาสาทำดีคืนความสุขสู่ชุมชน”

คณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจำปี 2557 “NC อาสาทำดีคืนความสุขสู่ชุมชน” โดยมีการทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัท ซึ่งในปีนี้ง้าวสู่ปีที่ 20 นอกจากนี้ในวันงานบริษัท ฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี. ประจำปีการศึกษา 2557” ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 8 ทุน ตามด้วยกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมทาสีป้าย ป้อมยาม กำแพง ปลูกต้นไม้ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ให้กับชุมชนบ้านฟ้าปิยมรย์ และกิจกรรม Recycle Green Village โครงการชุมชนสะอาด หมู่บ้านไร่ร่มพิศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพันธมิตรจิตอาสาในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) บริษัท สถาพร วัฒนา คำวัสสุก่อสร้าง จำกัด ตลอดจนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาชมรมราชชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



การบินไทยจัดกิจกรรม “แพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาล” ประจำปี 2556



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “แพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาล” ประจำปี 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยนำ คณะแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานจิตอาสาจากฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ออกหน่วยแพทย์ทำการตรวจรักษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำ หิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวยังห่างไกลจากการได้รับบริการด้านสาธารณสุข

33 ปี รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีสู่สังคมไทย



บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี โดยผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ แพทย์พยาบาลและพนักงาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็ก 170 คนและครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนิคมมักกะสัน กิจกรรมสันตนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมอบถังขยะให้กับตัวแทนชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง พร้อมหน่วย “อาสาบำรุงราษฎร์” ออกแนะนำสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับทุกครอบครัว

กลุ่มเทคโนโลยีในเอเชีย มุ่งสร้างความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตเตรียมพร้อมรับคลื่นลูกใหม่ของผู้ใช้งานอีกกว่า 500 ล้านคน



#SAFETelenor

อินเทอร์เน็ตเปิดโลกแห่งโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกคน แต่อาจมีภัยบางอย่างที่ผู้ใช้งานหน้าใหม่ยังไม่รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง เทคโนโลยีสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด "Internet for All"

ทวีปเอเชีย
มีผู้คนจำนวน 2.5 พันล้านคน ที่ยังเข้าไปไม่ถึงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต มีเพียง 28%

อัตรา
การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
1%+

อัตรา
การสร้าง
ธุรกิจใหม่
1%

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น ทุกๆ 10%

เยาวชน 100 ล้านคน
จำนวนคาดการณ์ของเยาวชนในประเทศที่ เทเลนอร์ทำธุรกิจอยู่ จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายในปี 2560

80%
via mobile
เป็นการเชื่อมต่อผ่านมือถือ

เด็กและเยาวชน ใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อเข้าถึงบริการที่สำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

- การทำงาน** เพื่อการค้นคว้าหาข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์
- การศึกษา** เพื่อฝึกทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกสาขาอาชีพ
- บริการสาธารณะ** เพื่อเข้าถึงบริการสาธารณะออนไลน์
- ข้อมูลสุขภาพ** เพื่อจัดการข้อมูลและประวัติด้านสุขภาพ ผ่านบริการออนไลน์
- ด้านสังคม** เพื่อเข้าถึงโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก และการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์

1 ใน 5 ของเยาวชนมีเวลาเข้าถึงข้อมูลที่มีเนื้อหารุนแรงหรือไม่เหมาะสม

เยาวชน 50% อาจจะไม่เคยโดนกลั่นแกล้งผ่านโลกออนไลน์

8%
จำนวนเยาวชนที่เคยสมัครใช้บริการที่ต้องจ่ายเงิน โดยรัฐค่าไม่มีการณ์

1 ใน 10 ของเยาวชน มีโอกาสที่จะถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบ

สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วย
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการใช้งานเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง → ภูมิคุ้มกัน

โรงเรียนช่วยให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

บริการที่ช่วยควบคุมดูแลการใช้งาน

กรองเนื้อหาที่รุนแรงออกไป

มีสายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเยาวชนฟรี

สนับสนุนเนื้อหาที่เหมาะสม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจของเรา
Telenor - Internet for All

telenor group
www.telenor.com

เนื่องในวันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยมากขึ้น หรือ เซฟเฟอร์ อินเทอร์เน็ต เดย์ (Safer Internet Day) ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เทเลนอร์กรุ๊ป ได้ประมาณการว่า ภายในระยะเวลา 10 ปี ตลาดเอเชียจะมีกลุ่มผู้ใช้งานอายุน้อยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500 ล้านคน ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกผ่านอุปกรณ์มือถือ โดยเทเลนอร์ คาดว่า ช่วงเวลา 3 ปีจากนี้จะมีเยาวชนถึง 85 ล้านคนทั่วโลก เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า “ภายใต้กลยุทธ์ Internet for All ที่มุ่งใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดีแทคได้ดำเนินโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย ส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับโรงเรียนในชนบททั่วประเทศ โดยตั้งเป้าที่จะมอบให้โรงเรียน 200 แห่ง ในปี 2557 และเข้าถึงมากกว่า 2,000 แห่งภายในปี 2559 และในปีนี้ ยังมีโครงการที่จะเชิญชวนพนักงานร่วมแสดงพลังจิตอาสาโดยการออกไปสอนวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (Digital Responsibility) ให้กับเยาวชนอีกด้วย” เทเลนอร์กรุ๊ปและบริษัทในเครือทั่วโลก มีการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

- เทเลนอร์ เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายแรกของโลกที่ร่วมมือกับ อินเทอร์เน็ตโพล เพื่อสร้างฟิลเตอร์ดักจับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางเพศ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ช่วยส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง “พันธมิตรเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการต่อต้านเนื้อหาการกระทำผิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนแห่งจีเอสเอ็มเอ” (GSMA’s Mobile Alliance against Child Sexual Abuse Content) ในปี 2551
- ร่วมจัดตั้งองค์กรความร่วมมือเพื่อต่อต้านการกลั่นแกล้งรังแกเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์ (Cyberbullying)
- พัฒนาเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ทราบถึงวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอันปลอดภัย
- ร่วมกับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกกว่า 30 แห่ง รวมถึง กูเกิล ไมโครซอฟท์ และเฟซบุ๊ก ทำงานร่วมกับคณะกรรมการยุโรป (European Commission) เพื่อช่วยกันหาวิธีทำให้โลกอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน

บางจากฯ จัดการข้อมูลปลอดภัย คว่า ISO/ICE 27001



นายเฉลิมชัย อุดมเรณู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบควบคุมกระบวนการผลิต (Distributed Control System : DCS) จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบ บริษัท บูโรเวริทิส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัท บางจากฯ มีความตระหนักในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สามารถให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

ดีแทค ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1.5 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนให้มูลนิธิรามาชิปดีฯ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชัยศ จีรวรรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 1,500,000 บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “ดีแทค เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล” ปี 2556 ณ สวนลุมพินี เพื่อนำไปร่วมสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ทั่วประเทศของมูลนิธิรามาชิปดีฯ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที

csrclub@lca.or.th